






# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

26 มกราคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>กัญชา</b> <b>ชุดทดสอบเชื้อวัณโรค</b> สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติ, workpointtoday, thailandplus) - นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยกรมวิทย์ฯ ผลิตชุดทดสอบ DMSc-TB Fast Amp (TB-LAMP) ซึ่งเป็นชุดตรวจหาเชื้อวัณโรคที่มีความไวความจำเพาะสูง รู้ผลภายใน 2 ชม. และชุดทดสอบทดสอบเชื้อ (Test Kann) ตรวจหาปริมาณสาร THC ในผลิตภัณฑ์น้ำมันกัญชาและสารสกัดกัญชา ผู้สนใจนำไปผลิตเพื่อจำหน่ายต่อ สามารถยื่นรับข้อเสนอขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 30 ม.ค.66 เวลา 08.30-16.30 น. ที่สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ อาคาร 10 ชั้น 7 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	-
 <b>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b> <b>กทม.เตรียมพร้อมดูแลสุขภาพนักท่องเที่ยวต่างชาติ</b> สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า -ที่ประชุมศูนย์เฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม. คาดการณ์ว่าในวันที่ 1 ก.พ. 2566 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มใหญ่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยและจะมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งสำนักอนามัย ได้ประสานให้สนง.เขตกวัดชันสถานประกอบการ ให้ปฏิบัติตามประกาศก.สาธารณสุขฯ ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการดำเนินการจัดให้พนักงานได้รับ Vaccine COVID-19 ให้ครบ 4 เข็ม รวมถึงการสุ่มตรวจ ATK พนักงานที่ให้บริการในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการที่ให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) อย่างเคร่งครัด <b>บทความ</b> สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ บทบรรณาธิการ -ขณะที่ผู้ป่วยโควิดแนวโน้มลดลง ปัญหาสุขภาพจิตกลับมีแนวโน้มจะกลายเป็นโรคร้ายแรงและอาจจะแซงทุกโรค แม้แต่โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพราะเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงวัย อาจสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจขึ้นเป็นอันดับ 1 ได้ในอีกราว 10-20 ปีข้างหน้า เพราะผู้ป่วยจะกังวลต่อการถูกตีตราจนกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการเข้าถึงบริการ และนำไปสู่การฆ่าตัวตาย สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ คอลัมน์ ตรีศูล -ฝ่ายท่องเที่ยวประสานฝ่ายสาธารณสุขตบสนองทั่วรั้ววัคซีน ทางคกก.โรคติดต่อฯ รว.อนุทิน ชาญวีรกุล เตรียมเอาไว้พร้อมในกทม.และภูเก็ต, เชียงใหม่, ชลบุรี ทั้งไฟเซอร์, แอสตราเซนเนกา ทั้งนี้ ขอเสนอเอเยนต์ทัวร์, โรงแรม, สถานที่เที่ยว จัดโปรโมชั่นด้วยแพ็คเกจพิเศษ คือ แคมป์วัคซีนทั้งเข็มแรกเข็มกระตุ้น ยิงนัดเดียวได้นก 2 ตัว ใต้หนท.เพิ่มและเพิ่มแบบปลอดภัย ระบาด ระบาดครบ	-
 <b>ถ่ายโอน สอน./ รพ.สต.</b>	-
<b>ปัญหาการถ่ายโอน</b> สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์) เว็บไซต์(กรุงเทพธุรกิจ มติชน ข่าวสด ผู้จัดการ เดลินิวส์ ประชาชาติธุรกิจ ไทยรัฐ thebangkokinsight hfocus ) -นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรพ.สธ. กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ปลัด สธ.จะทำทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎหมาย และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดที่แล้ว ส่วนประเด็นถ่ายโอนฯ ที่เกิดขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปคุยกัน เพราะรัฐมนตรีฯ วางนโยบาย ไม่ก้าวก้าวระดับปฏิบัติ ขอย้ำว่า เรื่องนี้เป็นการปฏิบัติงานก็เป็นเรื่องของปลัดกระทรวงฯ ไม่ใช่เรื่องของรัฐมนตรี	-

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์( มติชน ไทยรัฐ hfocus)

-นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย แกลงข่าวกรณีที่ นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. ให้ข่าวผ่านสื่อระบุถึงการประเมินผลหลังถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต. ให้แก่ อบจ. พบบุคลากรกว่า 40% ที่โอนย้ายไปต้องการขอย้ายกลับสังกัด สธ.ว่า ขอให้ระบุมาให้ชัดเจนถึงที่มาของข้อมูลที่พิสูจน์ได้หรือไม่ว่าบุคลากรกว่า 40% ที่กล่าวถึงนั้นคือใคร มีจังหวัดไหนบ้าง เพราะการถ่ายโอนบุคลากรจาก รพ.สต. มา อบจ.ในปี 2566 มีถึง 20,000 กว่าคน การที่บอกว่าจะขอโอนกลับ สธ.ถึง 40% แสดงว่ามีไม่ต่ำกว่า 5,000 คน จากการที่สมาคมสอบถามไปยัง อบจ.ทั่วประเทศแล้ว ยังไม่มีจังหวัดไหนที่มีบุคลากรขอโอนกลับ หรือจะมีบ้างก็ประเภทที่มีความขัดแย้งกันใน รพ.สต.มาขอย้ายสลับไปอยู่ที่อื่น และส่วนใหญ่มาทวงถามว่าเมื่อไหร่จะเปิดให้มีการประเมินเพื่อขึ้นระดับชำนาญการพิเศษมากกว่า การออกมาให้ข่าวลอยๆ ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ อบจ.ทั่วประเทศ และก่อนที่ 49 อบจ.รับถ่ายโอน ได้ผ่านการประเมินความพร้อมตามเกณฑ์ชี้วัดชัดเจน อีกทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ ซึ่งมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทั้งนี้ อบจ.เข้าไปบริหาร รพ.สต. เพียง 3 เดือน การด่วนสรุป อบจ.ล้มเหลวรับถ่ายโอน ต้องถามว่าเป็นธรรมกับ อบจ.หรือไม่ หรือมีวัตถุประสงค์อื่นแอบแฝง อีกทั้งประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ ระบุให้ส่วนราชการต่างๆ โดยเฉพาะ สธ.ต้องสนับสนุนการถ่ายโอนในฐานะที่เลี้ยง ซึ่งในบทเฉพาะกาลก็ได้ระบุว่า ภารกิจใดที่ยังไม่ได้มีการแก้ไขระเบียบหรืออยู่ในระหว่างดำเนินการ ก็ให้ถือปฏิบัติตามเดิมไปก่อน แต่ สธ.ไม่ปฏิบัติตาม เช่น กรณีเงินค้ำท่อนของ สปสช.ซึ่งเป็นผลงานของ รพ.สต. ที่ดำเนินการในช่วงโควิด-19 หรือเงิน HICI ซึ่งขณะนี้ได้มีการโอนไปที่โรงพยาบาลแม่ข่าย หรือ CUP แต่ไม่ยอมโอนต่อไปยัง รพ.สต.ที่ถ่ายโอน โดยอ้างว่าระเบียบเงินบำรุงของ สธ.ไม่ให้โอนนอกสังกัด ทำให้ขณะนี้เงินก้อนนี้ค้างท่ออยู่เฉยๆ ซึ่งทั่วประเทศคาดว่าไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท โดยทางผู้แทนสมาคม อบจ.ได้สอบถามทาง สธ.ไปหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่จบ ไม่มีวิวัฒนาการแก้ไขปัญหา ทั้งที่ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ ได้เปิดช่องไว้ให้แล้ว ก็ไม่ยอมดำเนินการ แม้แต่เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร จึงอยากจะฝากให้ท่านประเมินหน่วยงานของท่านด้วยว่าได้ดำเนินการสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจครั้งนี้มากน้อยแค่ไหน


นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองเลขาธิการสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย กล่าวยอมรับว่า การรับถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.เป็นเรื่องใหม่ที่ อบจ.ไม่เคยทำมาก่อน และพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจากทาง สธ. แต่จะต้องเป็นไปในลักษณะของการให้คำแนะนำอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย มีข้อมูลหลักการและเหตุผลประกอบที่ชัดเจน มีเจตนาบริสุทธิ์ ไม่ใช่เป็นการออกมาด้อยค่าโจมตี บิดเบือนโดยไม่มีข้อมูลหลักฐาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่ง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.( มติชน ) เว็บไซต์(มติชน )

- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิระดับ 11) และประธานคณะกรรมการ MIU วิชาการและติดตามประเมินผลถ่ายโอนภารกิจ สอน./รพ.สต.ให้แก่ อบจ. กล่าวว่า มองว่าการถ่ายโอนที่ดีคือการบริการเป้าหมาย หลักคือการบริการประชาชนต้องมีคุณภาพ ส่วนการเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงตัวเลขบุคลากร 40% ที่อยากกลับคืนกระทรวง ถือเป็นการสะท้อนให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ อยากให้รับฟัง มีข้อเสนอแนะที่จริงจัง จากการสำรวจพบว่าการโอนย้ายไป อบจ.ครั้งนี้อยู่ในระดับพอใช้ ดี และดีมาก มีประมาณ 10% แต่มีราว 90% ที่ค่อนข้างมีปัญหาหลากหลาย ตรงนี้ต้องค่อยๆ ทำงานร่วมกันและปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้ในอนาคตการถ่ายโอนเกิดปัญหาน้อยที่สุด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์(ผู้จัดการ hfocus thailandplus thaigov )

-นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า ช่วงเปลี่ยนผ่านย่อมจะเกิดปัญหาและอุปสรรค โดยเฉพาะความไม่พร้อมทั้งคนรับและคนถ่ายโอน และส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงประชาชนได้ ซึ่งเป็นประเด็นที่ สธ.ให้ความสำคัญที่สุด คณะกรรมการฯ จึงมีการติดตามประเมินผลว่า ถ่ายโอนแล้วมีปัญหาอุปสรรคที่ต้องแก้ไขหรือไม่อย่างไร ทำให้พบข้อมูลต่างๆ เช่น ความไม่พร้อมของการถ่ายโอน ปัญหาที่เกิดจากการทำงาน หรือความต้องการอยากย้ายกลับกระทรวง เป็นต้น สธ.ยังคงเดินทางการถ่ายโอนภารกิจต่อไปตามกฎหมายและขั้นตอนกระบวนการที่คณะกรรมการถ่ายโอนฯ กำหนด ขณะเดียวกันก็จะนำข้อมูล ข้อเสนอต่างๆ จากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มาหารือกันในคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาพร้อมกัน ทั้งในส่วนของ สธ. อบจ. และ รพ.สต. รวมทั้งประเด็นปัญหาขัดกันทางกฎหมายที่มีหลายฉบับต้องแก้ไข โดยตั้งแต่มีการถ่ายโอนภารกิจ ต.ค. 2565 จนถึงขณะนี้ สธ.ได้มีข้อสั่งการให้ สสจ.และ ผอ.รพ.ทุกแห่ง ช่วยสนับสนุน รพ.สต.ที่ถ่ายโอนไป อบจ. อย่างเต็มที่ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชนหรือหากจะมีก็ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ทั้งนี้อุปสรรคอย่างหนึ่งของการถ่ายโอนในระดับการจัดการส่วนกลาง คือ การประชุมของชุดอนุกรรมการที่ไม่ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ให้ สธ.ต้องติดตามทวงถามบันทึกการประชุมอยู่ตลอด เพื่อนำมติที่ประชุมมารับรอง เพื่อเป็นฐานการใช้อำนาจในการออกมติต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติที่เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและระบบสาธารณสุขที่ยั่งยืน เนื่องจากมี พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องและลำดับขั้นของการใช้กฎหมายประกอบอยู่มาก นอกจากนั้นคู่มือแนวทางการถ่ายโอนฯ ก็เร่งรีบดำเนินการ และไม่ได้ผ่านการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์(hfocus)</p> <p>-นายสุพัตน์ คุะโยธา ประธานชมรมผอ.รพ.สต."สกลนคร-นครพนม" ออกแถลงการณ์ "การถ่ายโอนฯ สอน./รพ.สต. สู้อบจ." จากระยะเวลาเกือบ 4 เดือน พบบุคลากรส่วนมากมีความพึงพอใจ ที่ได้รับถ่ายโอนฯไม่ต้องการขอย้ายกลับไป สธ. มีแต่ยื่นความประสงค์ขอถ่ายโอนฯเพิ่ม รวมถึงไม่มีผลต่อการให้บริการประชาชนด้วย</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>ต้นตอ "บูลลี่" ในเด็ก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, , ผจก., sondhitalk)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยต้นตอการบูลลี่ในเด็ก บางคนถอดแบบจากครอบครัว เรื่องที่เอามาล้อเลียนเกิดขึ้นตามช่วงวัย ผู้บูลลี่สร้างความภูมิใจบนความเจ็บปวดของคนอื่น เพราะไม่สามารถหาความภูมิใจจากเรื่องอื่นได้ ส่วนเด็กที่ถูกบูลลี่ก็เจ็บปวด มองไม่เห็นที่พึ่งก็จมลงไปเรื่อย ๆ ดังนั้น ครู ผู้ปกครอง โรงเรียน และกลุ่มเพื่อนเอง จึงมีความสำคัญ โดยสร้างบรรยากาศ ค่านิยม ที่จะทำให้เด็กได้เรียนรู้ทิศทางที่สร้างสรรค์ เพิ่มความภาคภูมิใจของตัวเองอย่างถูกต้อง เตือนพ่อแม่อย่ามองข้ามสิ่งที่ลูกจะเล่า เป็นสัญญาณเตือนปางเส้นสุดท้าย</p>	
<p><b>ศูนย์พิษแห่งชาติ-รพ.นพรัตนราชธานี</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวรพ.นพรัตนราชธานี สังกัดกรมการแพทย์ ได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก ตามแนวทางของแผนความปลอดภัยด้านสารเคมีแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545) ซึ่งกำหนดให้รพ.นพรัตนราชธานีเป็นศูนย์พิษแห่งชาติ เพื่อให้บริการตรวจวินิจฉัยการเป็นพิษในร่างกายผู้ป่วย ซึ่งทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยพิษของสารเคมีแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เป็นประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ ซึ่งแต่ละชนิดจะเกิดพิษแตกต่างกัน</p>	
<p><b>อายัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนำเข้าจากเกาหลี</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ไทยโพสต์, thainewsonline, thebangkokinsight, nation, ch7, mcot, thailandplus)</p> <p>- นพ.วิทิต สฤษฎ์ชัยกุล รองเลขาธิการอย. เผย กรณีอายัดหวั่น พบบะหมี่นำเข้าจากเกาหลียี่ห้อ Nongshim Shin Ramyun Black Bowl (Tofu Kimchi) มีสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในบรรจุภัณฑ์ผงปรุงรส ว่า ออย. ได้ดำเนินการอายัดบะหมี่ชิน ราเมียน แบล็ค โบวล์ โทฟู กิมจิ (ตรา นางซิม) เลขสารบบอาหาร 10-3-07945-5-0811 รุ่นวันหมดอายุวันที่ 4 ก.พ.66 และวันที่ 8 พ.ค.66 พร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจวิเคราะห์ และจะแจ้งให้ทราบโดยเร็ว</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- กรมการแพทย์แผนไทยฯ ชี้แจงการแชร์คลิปวิธีการจุดได้รักแร้ช่วยป้องกันโรคหัวใจ เป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจากวิธีบิได้รักแร้เป็นตำแหน่งของจุดจี้เฉียน ไม่สามารถรักษาโรคหัวใจและโรคตามการกล่าวอ้างข้างต้นได้</p> <p>- สถาบันโรคทรวงอก ชี้แจงกรณีเรื่อง การหายใจเข้าและลึก ช่วยให้สุขภาพดีและอายุยืน เป็นข้อมูลบิดเบือน ซึ่งการฝึกการหายใจเข้าช้า ๆ และลึก โดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลมจะช่วยให้อากาศเข้าสู่ปอดได้มากขึ้น เพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือด ช่วยให้อัตราการหายใจช้าลง อัตราการเต้นของหัวใจช้าลง ความดันโลหิตลดลง และช่วยลดความเครียด</p>	
<p><b>แจ้งข้อหาวัยรุ่นทำร้ายคู่อริในโรงพยาบาล</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>-ตำรวจ สภ.ภูนิหารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นำตัว 7 เยาวชนอายุระหว่าง 14-17 ปี มาสอบปากคำร่วมกับทีมสหวิชาชีพ หลังก่อเหตุรุนแรงทำร้ายร่างกายคู่อริภายในบริเวณรพ.สมเด็จพระยุพราชภูนิหารายณ์ พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น โดยเบื้องต้นทั้งหมดยอมรับว่าได้ร่วมกันก่อเหตุตามคลิปจากกล้องวงจรปิดจริง หลังจากมีเรื่องทะเลาะวิวาทกัน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กับฝ่ายตรงข้าม ที่บริเวณถนนทางเข้าบ้านหนองบัวทอง ต.สมสะอาด อ.ภูหินรายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ก่อนที่จะมาถึงโรงพยาบาล เพราะต่างคนต่างมาเยี่ยมเพื่อนของตนเองที่ได้รับบาดเจ็บจึงเกิดการเขม่นกันอีกรอบและก่อเหตุดังกล่าว</p>	
<p><b><u>ร้านยาชุมชนลดความแออัดใน รพ.</u></b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(เดลินิวส์ สก๊พหน้า1)</p> <p>-ดร.ภญ.นพคุณ ธรรมธัชอารี ผู้จัดการงานวิจัย สวรส. เผยผลศึกษาโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ พบว่า ในปี 2560 จำนวนผู้ป่วยนอกที่เข้ารับบริการในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศอยู่ที่กว่า 200 ล้าน ครั้งต่อปี ซึ่งในจำนวนนี้มีเพียง 2 ใน 5 ที่จำเป็นต้องรับการรักษาที่โรงพยาบาล ที่เหลือเป็นผู้ป่วยที่สามารถรับบริการที่ ศูนย์บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิได้ จากผลศึกษานี้ทำให้เกิด "แนวคิดลดความแออัด" ซึ่งหนึ่งในแนวทางที่ใช้คือให้คนไข้ไป "รับยาที่ร้านยา" ยกเว้นผู้ป่วยหนักที่ของวิชาชีพเสกษกร ที่จะไม่ใช้แค่การจ่ายยาตามใบสั่งยาเท่านั้น เพราะ "ร้านยา" ก็เปรียบเป็น "สถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ" ที่มีความสำคัญต่อประชาชน โดยสามารถให้บริการด้านสุขภาพต่าง ๆ ได้ เช่น ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต เป็นต้น สำหรับสิ่งที่ควรผลักดันต่อไปคือ ให้ร้านยามีบทบาทเพิ่มเติม เช่น ตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น รวมถึง ดูแลต่อเนื่องในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทั้งนี้ "ข้อเสนอเชิงนโยบาย" ควรขยายบริการร้านยาชุมชน ให้ทำหน้าที่เป็นหน่วยคัดกรองและให้คำปรึกษา ซึ่งที่ควรให้ความสำคัญอันดับแรก ๆ คือ คัดกรองโรคเบื้องต้น เช่น ปวดหัว ตัวร้อน โรคผิวหนัง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และดูแลฉุกเฉินต่าง ๆ เกี่ยวกับยา ซึ่งหากพัฒนาระบบให้ตอบสนองความต้องการได้มากขึ้น มีการเชื่อมต่อเครือข่ายอย่างเป็นระบบ จะดีต่อโรงพยาบาลและคนไข้ และยังทำให้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เข้มแข็งด้วย</p>	
<p><b><u>ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยไต/ไตเดียว</u></b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ มติชน</p> <p>-ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เยี่ยมชมการจัดการบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ล้างไตผ่านทางช่องท้อง (CAPD) และผู้ป่วยไตเดียว ของ รพ.บ่อเกลือ และเครือข่ายหน่วยบริการในพื้นที่ ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า กลไกระบบสุขภาพของประเทศไทยยังสามารถจัดบริการได้ดีแม้ในพื้นที่ห่างไกล ผู้ป่วยได้รับการดูแลจากบุคลากรสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง เข้าถึงยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นได้ ทั้งนี้ รพ.บ่อเกลือ ได้ใช้การแพทย์ทางไกล หรือ เทลเมดิซีน (Telemedicine) ผู้ป่วยได้พบแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ โดย สปสช.มีค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้</p>	
<p><b><u>ห่วงปมขโมยเครื่อง AED เตือนกลุ่มรับตรวจซีเรียลนัมเบอร์</u></b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด)</p> <p>-ว่าที่ร้อยตรีการันต์ ศรีวัฒนบุรพา ผู้ช่วยโฆษก สพฉ. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการขโมยเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) กว่า 27 เครื่องทั่ว กทม. ว่า การขโมยเครื่อง AED ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยเฉพาะใน กทม.การจราจรค่อนข้างติดขัด หากจะตามเครื่อง AED มากับรถกู้ชีพ หรือ รพ. ก็อาจจะไม่ทันช่วยชีวิตผู้ป่วย ซึ่งกำหนดไว้ว่าต้องใช้เครื่องภายใน 4 นาที สำหรับเครื่องมือหลายรุ่นหลายฟังก์ชันราคาต่างกัน เตือนกลุ่มรับซื้อหรือซื้อเครื่องมือสองให้ตรวจสอบซีเรียลนัมเบอร์ เป็นของขโมยหรือไม่ ป้องกันรับซื้อของโจร</p>	
<p><b><u>แม่ฮ่องสอนเปิดตัวโครงการ “ปี 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย”</u></b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thainews</p> <p>-นพ.วรวิญญู จ่านองประสาทร นพ.สสจ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรม เปิดตัวโครงการของขวัญปีใหม่ “ปี 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” จ.แม่ฮ่องสอน การสร้างเสริมระบบการดูแลสุขภาพ เพื่อรองรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ผู้สูงอายุได้รับการที่เหมาะสมตามสภาวะสุขภาพ ได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพ และการชะลอความเสื่อมของร่างกาย เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน</p>	